

Quyền lợi CalFresh bổ sung của quý vị đã kết thúc. Chứ không phải quyền lợi CalFresh thông thường của quý vị.

Bắt đầu từ Tháng Tư 2023, quý vị không còn nhận được các khoản Phân phối Khẩn cấp, là khoản quyền lợi CalFresh thứ hai được nạp vào thẻ EBT của quý vị mỗi tháng. Các khoản Phân phối Khẩn cấp CalFresh đã kết thúc vào ngày 28 Tháng Hai, 2023, và lần cấp cuối cùng là vào ngày 26 Tháng Ba, 2023.

Phân phối Khẩn cấp CalFresh là gì?

Khoản Phân phối Khẩn cấp này là khoản tiền nạp “bổ sung” vào thẻ EBT của quý vị vào cuối mỗi tháng. Bắt đầu từ Tháng Tư 2023, những người nhận quyền lợi CalFresh sẽ chỉ nhận được số tiền quyền lợi thông thường mà hộ gia đình đủ điều kiện nhận. Số tiền đó sẽ được nạp một lần vào thẻ EBT của quý vị trong vòng 10 ngày đầu tiên của mỗi tháng, như thường lệ.

Tôi nên làm gì?

Để đảm bảo rằng quý vị đang nhận được tất cả các quyền lợi mà quý vị hội đủ điều kiện để nhận, vui lòng báo cáo bất kỳ thay đổi nào với trường hợp của quý vị cho Cơ quan Dịch vụ Xã hội Quận Alameda, bao gồm:

- Địa chỉ của quý vị
- Bất kỳ sự sụt giảm nào về thu nhập hộ gia đình của quý vị
- Chi phí nhà ở
- Chi phí cho người phụ thuộc hoặc chi phí giữ trẻ
- Chi phí y tế (chỉ khi quý vị trên 60 tuổi hoặc là người khuyết tật)

Quý vị có thể nộp đơn xác nhận bất kỳ sự thay đổi nào trực tuyến tại mybenefitscalwin.org, getcalfresh.org/docs, hoặc virtualkiosk.acgov.org

Có bất kỳ nguồn lực trợ giúp nào khác có sẵn không?

Chúng tôi có thể kết nối quý vị với các nguồn trợ giúp cộng đồng để hỗ trợ nuôi sống gia đình quý vị.

→ **FoodNow.net**

Sử dụng công cụ Tìm Nguồn Thực phẩm để tìm thực phẩm MIỄN PHÍ ở gần quý vị, bao gồm các bữa ăn nóng và hàng tạp hóa. Truy cập FoodNow.net ngay bây giờ.

→ **Women, Infants & Children (WIC)**

Chương trình WIC có thể cung cấp các thực phẩm như là sữa, sữa công thức và trứng cho phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi và trẻ sơ sinh. Ghi danh ngay tại acphd.org/wic

→ **Market Match**

Nhân đôi số tiền CalFresh của quý vị tại chợ nông sản với chương trình Market Match. Tìm hiểu thêm tại MarketMatch.org

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về sự thay đổi này trong quyền lợi, vui lòng gọi:

 **1-888-445-1955**

Để xem thông tin về cách thức báo cáo các thay đổi, vui lòng chụp scan tại đây.



SCAN TÔI